

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

TMILL - เห็นช้า แต่ก็ยังน่าเก็งกำไร

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

วันนี้ เอาหุ้นตัวอย่าง สัก 1 ตัว ที่เหมือนว่า ทำไมเราไม่ซื้อก่อนหน้านี้ หรือว่าทำไมเพิ่งจะมาเห็นตอนนี้ ตอนราคา 3.5-4.00 ไม่ซื้อ ไม่เห็น แล้วมาตรงนี้ ไม่แพงไปหน่อยแล้วหรือ... ก็ว่ากันด้วยเรื่องของ Bullish Pattern in MA. นั่นแหละครับ ถ้าขยันท่งหา บางครั้งมันก็อาจเจอหุ้นขึ้นไม่ทันๆ หรือไม่ก็มาเจอล่างๆ ไม้ ก็ยังพอจะเล่นได้... แต่บางตัวก็แสนเสียดาย มาเจอปลายๆ ไม้ เซ็นนี่สิ ทำให้ต้องเกิดความเสียดายอย่างแรง ถ้าเจตอนไม่ทันๆ ถ้าไรที่ได้ จะเกิน 50% หรือ บางตัวได้เป็น 100% แล้วก็มีแต่เดี่ยวลับดาห์หน้า ลูกค้าและ IC. ของค่าย UOBKH จะไม่ต้องนั่งไล่หาที่ละตัวอีกแล้วล่ะครับ เสียเวลาเกินบางทีกดกราฟไป จะใช้บ้างไม่ใช้บ้าง มันก็เสียเวลาเราโดยใช่เหตุ สู้กดกราฟไปดูหุ้นที่มีสัญญาณให้แล้ว หรือเกิดสัญญาณมาแล้ว ซึ่งท่านจะชอบตัวไหนอย่างไร ตัวไหนสวยไม่สวยอย่างไร ที่นี้แหละครับ เลือกได้สบาย แต่ถ้าเลือกไม่ได้ ก็จะมีการเลือกให้เป็นตัวอย่าง เป็นแนวทางให้ ที่เหนือเมฆกล่าวถึงนี่ คือจะมีบทวิเคราะห์ “ล่ากระทิง - Bullish Pattern in MA.” ออกมาให้ท่านได้เอาไปใช้เป็นแนวทางกันครับ... จะมีหุ้นให้ท่านได้ดูได้เห็นกันหลายตัว แล้วตัวไหนที่ท่านเคยตาม หรือ เคยดูพื้นฐานด้วยแล้วนั้น ที่นี้จะง่ายสบายใจเลยล่ะครับ อาจจะชอบหุ้นที่บทวิเคราะห์เลือกให้ดูเป็นตัวอย่างก็ได้ ท่านอาจจะเลือกเองของท่านก็ได้ล่ะครับ ไม่ว่ากันแต่ชอบอกว่า ช่วงนี้ ส่วนใหญ่แล้ว เหนือเมฆจะเอาหุ้นเหล่านี้มานั่งดูทั้งนั้นแหละครับ ไม่ว่าจะสูงแล้ว หรือยังต่ำ อยู่ ก็ต้องดูไว้... อย่าง TMILL ตัวนี้นั้น ถ้าว่ากันที่เป้าหมาย ตรงนี้ก็ยังมีพอเก็งกำไรได้อยู่

ดูตามเกม...

ไม่ใช่จะลองของลองวิชาวะไรหรอกครับ ก็ว่ากันไปตามสัญญาณทางเทคนิค อย่งว่า ราคามาก่อนหน้า แต่ในเมื่อพักตัวเสร็จ ทำท่าจะขึ้นต่อ เกมแบบนี้ เราก็ยังเล่นเก็งกำไรตามได้

- แนวรับ : ... 5.05-5.00 ยังพอได้ไม่ต่ำกว่า 4.80 ลงมาอีกก็ ก็ยังอุ่นใจ
- เป้าหมาย : ... เล่นสั้น ก็ High เดิมที่ 5.5 แต่ถ้าตาม MA. ก็ยังมอง 7.0-8.0

Price Chart...(TMILL)



ความเห็น จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น TMILL... เรื่องของเป้าหมายจากรูป MA. เรากล่าวกันมาแยะแล้ว ซึ่งก็กล่าวไปตามสถิติส่วนใหญ่ที่จะเกิดกับหุ้น ที่มีราคาต่ำกว่า 10.0 และสูงกว่า 10.C จากกราฟหุ้น TMILL สัญญาณเกิด Bullish Pattern in MA มาตั้งแต่ราคาช่วง 3.50-4.00 นั่นคือเป้าหมายที่คาดหวังหวังได้ถึงระดับ 7.0-8.0... แต่จากการที่ขึ้นมาถึงระดับ 5.50 แล้วนั้น อาจจะเรียกว่ามาครึ่งทางแล้วก็ได้แล้วถ้ามว่าทำไมยังเก็งกำไรได้ การลงที่ผ่านมา ไม่จบหรือหมดรอบแล้วหรืออย่างไร... ก็เราเห็นรูปแบบราคา หรือ Price Pattern จากการขึ้นผ่านแนวต้านในวันวาน และเป้าหมายของ Price Pattern นี้ จะอยู่ที่ 7.00-7.20 นั้นแปลว่า การเก็งกำไรรอบใหม่ มีสัญญาณให้แล้ว

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เอเชียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน